



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
10 ธันวาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเครื่องมือแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (kapook, กรมประชาสัมพันธ์)

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์ ครบ 77 จังหวัด 123 รพ. ตามโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โรค Covid-19 ประกอบด้วย รพ.สังกัดกต.กลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รพ.สังกัดกทม. รพ.สังกัดสธ. รพ.สังกัดเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ โดยเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทาน อาทิ เครื่องช่วยหายใจ 200 เครื่อง, หน้ากากอนามัย 2,000,000 ชิ้น, Face Shield 50,000 ชิ้น, ชุด PPE 4,000 ชุด, Modular Swab Unit 20 ห้อง, รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน 8 คัน, รถตรวจชีวอนามัย 13 คัน ฯลฯ

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

**มาตรการของ สธ.**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ ผจก.

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ระบุว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ของไทยอยู่ภายใต้การควบคุม ประชาชนสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวเชียงใหม่หรือเชียงรายได้ โดยดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.ได้เดินทางไป จ.เชียงใหม่ ในวันที่ (9 ธ.ค.) เพื่อสร้างความมั่นใจ แต่ขอให้ระวังตัวเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ส่วนมาตรการลดวันกักตัวผู้เดินทางเข้าไทยยังอยู่ในการพิจารณาของ ศบค. แต่จากสถานการณ์ช่วงนี้คงต้องชะลอการพิจารณาไปก่อน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น)ทีวีทุกช่อง

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยวันนี้พบผู้ติดเชื้อ 25 คนทั้งหมดอยู่ในสถานกักตัว ส่วนการสอบสวนโรคของบุคลากรทางการแพทย์ใน ASQ ที่ติดโควิด พบ 4 คนเป็นการติดเชื้อจากการใช้ชีวิตประจำวันหลังเพื่อนที่ป่วยรายแรก สวมชุดป้องกันไม่รัดกุมขณะตรวจเชื้อครอบครัวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ สำหรับผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงท่าชี้เหล็กมี 46 คนอยู่ใน SQและเข้ารับรักษาใน รพ.ในพื้นที่ที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มอื่นๆที่ต้องสงสัย 5,100 กว่าราย พบผลบวกเพียง 1 ราย คือ รายที่ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นเพื่อนที่เกี่ยวกับผู้ป่วยรายที่เดินทางกลับมาจากท่าชี้เหล็ก ซึ่งการคัดกรองและติดตามควบคุมโรคได้เร็วทำให้โอกาสติดเชื้อจากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีไม่ถึง 1% เทียบกับตอนต้นของการระบาดช่วงมี.ค.-พ.ค. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีโอกาสติดเชื้อประมาณ 3% ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบคนเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วไม่ผ่านการกักตัว ขอให้แจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐหรือโทรสายด่วน 1422

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, sanook, kapook)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงกรณีผู้ป่วย จ.สิงห์บุรี ว่า สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ถอดออกช่วงสั้นๆ เพื่อตรวจบัตรประชาชนถือว่าเสี่ยงต่ำ แต่มีบางมุมไม่สามารถมองเห็นได้ ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดที่สนามบินพบว่าผู้ป่วย จ.พิจิตร และกทม. สวมหน้ากากอนามัยได้จมูกและปาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงได้และมีโอกาสแพร่เชื้อ ทำอากาษยานได้เพิ่มมาตรการทำความสะอาดและแจ้งเตือนประชาชนให้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง จัดสถานที่ให้ปลอดภัย เว้นระยะมากขึ้น มีเจลล้างมือเพียงพอให้บริการ ตรวจวัดไข้และสอบถามอาการมากขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยแนะนำประชาชนสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน และควรสวมให้ถูกต้อง เพื่อสร้างเกราะป้องกันตนเองและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับคนรอบข้าง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ข่าวหุ้น) ฐานเศรษฐกิจ, workpointtoday, thailandplus, nationtv)

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม ศึกษานำร่องผลของยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูงต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หลังการวิจัยในหลอดทดลองพบมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อและยังยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ แต่ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกัน ขณะนี้ได้ร่วมกับรพ.สมุทรปราการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยโควิดยืนยันการติดเชื้อภายใน 72 ชั่วโมง หลังเริ่มเกิดอาการแสดง ผลการศึกษาเบื้องต้นในผู้ป่วยที่รับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจร 180 มิลลิกรัมต่อวัน ทุกรายมีอาการดีขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 ของการได้รับสารสกัด จึงขยายการวิจัยต่อในคนระยะที่ 2 โดยศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของตัวยานี้ในร่างกายมนุษย์ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อยืนยันปริมาณสารสำคัญต่างๆ ที่จะพบในร่างกายเมื่อใช้สารสกัดขนาดสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพร

**มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, sanook, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, kapook)

-ศบค.เผยแพร่สถานการณ์วันที่ 9 ธ.ค. มีผู้ป่วยรายใหม่ 25 ราย เดินทางมาจากรัสเซีย 1 ราย สวิตเซอร์แลนด์ 6 ราย สวีเดน 1 ราย สิงคโปร์ 1 ราย

## ประเด็นข่าว

ตุรกี 2 ราย สหรัฐอเมริกา 2 ราย เกาหลีใต้ 3 ราย เมียนมา 7 ราย และ คุเวต 2 ราย เข้าสถานกักกันตัวของรัฐ รวมผู้ติดเชื้อ 4,151 ราย รักษาหายเพิ่ม 6 ราย รวมรักษาหาย 3,880 ราย ยังรักษาใน รพ. 211 ราย เสียชีวิตสะสมคงเดิม 60 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. ขอให้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเมียนมา ในช่วงปลายเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา แสดงตัวและเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 ทันที ซึ่งยังอยู่ในช่วง 14 วัน นับจากที่เจอรายแรกจากเมียนมา รวมถึงพื้นที่ต่างๆ ที่พบผู้ป่วย ขอให้หันกลับไปอีก 14 วัน ซึ่งประมาณวันที่ 19-20 ธ.ค.นี้ หากไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจะสบายใจได้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข และยังสามารถเดินทางไปเชียงใหม่ได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ,กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ผู้จัดการ

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ยืนยันรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายกับคนที่ลักลอบเข้าประเทศ หากต้องการกลับไทยขอให้เดินทางตามช่องทางปกติ รัฐบาลจะดูแลตามระบบที่วางไว้ และหากเป็นผู้ป่วยจะเข้ากระบวนการรักษาอย่างดีทั้งนี้ สถานการณ์ทุกอย่างยังคงควบคุมได้ เพราะมีการติดตามตัวผู้ที่ติดเชื้อและผู้สัมผัสกับกลุ่มคนเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว ขอให้คนไทยทั่วประเทศใช้ชีวิตปกติ แต่ขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวระหว่างการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 9 ผ่านระบบการประชุมทางไกลร่วมกับผู้นำประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และเลขาธิการอาเซียน ตอนหนึ่งว่า พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อน ACMECS ให้ก้าวหน้า สร้างความเข้มแข็งในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ไทยแจ้งให้ประเทศสมาชิกทราบถึงการลงนามจองซื้อวัคซีนโควิด19 จากบริษัทในประเทศอังกฤษ คาดว่าจะได้รับอนุญาตให้ผลิตได้กลางปี 2564 และไทยพร้อมสนับสนุนให้วัคซีนดังกล่าวเป็นสินค้าสาธารณะให้ประชาชนในภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมในราคาที่สมเหตุสมผล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า

-พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.กล่าวถึงการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ ว่า กองทัพภาคที่ 3 ได้เพิ่มเติมกองกำลังชุดปฏิบัติการและเพิ่มเครื่องมือสนับสนุนรวมถึงเพิ่มการลาดตระเวนพื้นที่แนวชายแดน แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือประชาชนในพื้นที่ต้องช่วยป้องกันด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ tnthailand

-ผวจ.เชียงราย ระบุ ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโควิด19 ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.รวม 34 ราย เป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองแล้วพบการติดเชื้อภายหลัง 6 ราย ติดเชื้อจากผู้ที่หลบหนีเข้ามา 1 ราย และพักใน LQ27 ราย วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมรักษาหายแล้ว 2 รายซึ่งจะให้กลับภูมิลำเนาในวันเดียวกันและประสานงานท้องถิ่นติดตามข้อมูลบุคคลราย 7 วัน 14 วันตามลำดับ และตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.เป็นต้นมารถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน 3 คัน และรพ.เอกชน ได้ตรวจหาเชื้อโควิด19 ใน จ.เชียงราย ประมาณ 5,000 ราย ไม่พบเชื้อ 4,000 ราย รอผลตรวจอีกประมาณ 1,000 ราย โดยจะมีกิจกรรมบิ๊กลีนนิ่งในวันที่ 10 ธ.ค.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรพงษ์ ผบ.กำลังพลเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันโควิด19 ส่งมอบให้ นายอุ่มมันโหน ผู้ว่าฯ ทำขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา รวมทั้งเจรจาให้ผู้ตกค้างอยู่ในทำขี้เหล็กกลับเข้าประเทศไทยโดยเร็ว ซึ่งทางการเมียนมารับปากว่าจะเร่งรัดดำเนินการให้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผู้จัดการ

-นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้เชียงใหม่ครบกำหนดเฝ้าระวัง 14 วันหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เป็นหญิงอายุ 29 ปี ที่มีประวัติทำงานสถานบันเทิงในประเทศเมียนมาลักลอบกลับเข้ามา และเก็บตัวอย่างจากผู้สัมผัสเสี่ยงรวมกว่า 1,000 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นสิ่งยืนยันว่าสถานการณ์ในจ.เชียงใหม่ยังปลอดภัยดี สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและเดินทางท่องเที่ยวได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อและเว้นระยะห่าง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า ได้พูดคุยกับ สธ. แล้วมีความมั่นใจว่าสามารถคุมสถานการณ์ได้ เพราะการลักลอบเข้ามา 5-6 คน มีการติดเชื้อ 1-2 คนเท่านั้น หลังจากวันที่ 13-14 ธ.ค.หลังตรวจคัดกรองผู้ไปร่วมกิจกรรมที่สิงคโปร์ และผู้ลักลอบเข้ามาทางธรรมชาติ แล้วยังไม่มี การระบาดเพิ่มกระทรวงจะจัดกิจกรรมโดยนำโมเดลการแข่งขันฟุตบอลที่ จ.ระยอง มาใช้อีกครั้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก

-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ประเทศจะรอดถ้าเราดูแลตนเอง ขอให้เคารพให้เกียรติคนทำงานดีที่ทำให้กลัวจากอคติที่อาจไม่ทราบข้อมูลจริงทั้งหมดถึงเวลาที่ต้องช่วยกัน คือ รักษาวินัย สวมหน้ากาก รักษา ระยะห่าง ล้างมือให้สะอาด

**สื่อที่นำเสนอ:** นสพ.ผู้จัดการ

-เพจ Thammasat University ประกาศงดการจัดงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 75 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.ข่าวปลอม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, bangkokbiznews)

## ประเด็นข่าว

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่า ข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียมากกว่าร้อยละ 80 เป็นข่าวปลอม โดยเฉพาะข้อมูลที่ไม่มีที่มา บางครั้งเป็นข้อมูลในอดีตดัดแปลงให้ประชาชนที่รับข่าวสารตรวจสอบข้อมูลก่อน ทั้งนี้ สธ.และศบค.จะแจ้งข้อมูลข้อเท็จจริงต่อประชาชนทุกวัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

-ตามที่มีการส่งต่อคลิปเสียงอ้างว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศกัมพูชาเป็นหมื่นคน ตม.สระแก้วได้ประสานกงสุลกัมพูชาประจำประเทศไทย ได้ข้อมูลว่าขณะนี้มีการแพร่ระบาดจริง โดยมีการตรวจหาเชื้อหลายร้อยราย พบผู้ติดเชื้อ 30 ราย และไม่พบผู้ติดเชื้อพักอาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดน ขอความร่วมมืออย่าแชร์คลิปลดทอนข่าวเพราะอาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ ส่งผลเสียต่อด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด,กรุงเทพธุรกิจ,thebangkokinsight

-เพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ชี้แจงกรณีมีข่าวปิดเมืองเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา ว่า ไม่เป็นความจริง กรมควบคุมโรค ชี้แจงว่าปัจจุบันยังไม่มีการปิดเมืองใด ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยโพสต์

-ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มีหนังสือด่วนที่สุดถึงหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศบค. กรณีมีข่าวว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาหรือกลับจาก จ.เชียงใหม่ต้องกักตัวเนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่างๆ ใน จ.เชียงใหม่ เป็นอย่างมาก ชี้แจงว่า จ.เชียงใหม่ ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในพื้นที่ และมีการยกระดับมาตรการป้องกันโรคในระดับสูงสุดทั้งจังหวัด

### 2.พยาบาลติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ), ผู้จัดการ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า,thaiPBS)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป เผยไหมไลน์บุคลากรทางการแพทย์ติด COVID-19 พบ 1 คนติดเชื้อจากการปฏิบัติงานตรวจวัดไข้ผู้กักตัวใน ASQ ซึ่งภายหลังพบเป็นผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ก่อนจะแพร่ให้เพื่อนร่วมงานนอกเวลาปฏิบัติงาน โดยผู้ป่วยคนที่ 1 เริ่มป่วยวันที่ 3 ธ.ค. มีไข้ ไอ เจ็บคอ ตรวจหาเชื้อวันที่ 3 ธ.ค. เมื่อพบผู้ป่วยคนแรกจึงสอบสวนและค้นหาเพิ่มเติมในผู้สัมผัสใกล้ชิด ทำให้ตรวจพบคนที่ 2-5 โดยรายที่ 4 เป็นเพื่อนร่วมห้องกับรายที่ 2 และในวันที่ 28 พ.ย. รายที่ 4 รับประทานอาหารร่วมกับรายที่ 1 และ 2 ขณะที่วันที่ 1 ธ.ค. รายที่ 1 ส่งเวรกับรายที่ 3 และวันเดียวกัน รายที่ 5 พบกับรายที่ 1 และ 3 โดยรายที่ 5 ไม่มีอาการ สรุปว่า เหตุเกิดจากบุคลากรทางการแพทย์ 1 รายติดเชื้อใน ASQ และแพร่เชื้อไปยังเพื่อนร่วมงานนอกเวลาการปฏิบัติหน้าที่สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อทั้งหมด เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 51 คน เสี่ยงต่ำ 229 คน รวม 280 คน ทั้งหมดไม่พบเชื้อ และรพ.เอกชนยังได้ตรวจเพิ่มเติมอีก 465 คนไม่พบเชื้อเช่นกัน กรณีดังกล่าวเป็นความผิดพลาดระดับบุคคลซึ่งไม่ได้เกิดบ่อย ขณะนี้ต้นสังกัดได้กำชับให้บุคลากรทุกคนระวังเพิ่มขึ้น และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีการประชุมกำชับสถานที่กักกันทางเลือกและรพ.คู่สัญญาแล้วยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อในกทม.เพียง 8 ราย คือ 3 รายที่มีความเชื่อมโยงกับ จ.ทำชีเหล็ก และบุคลากรการแพทย์ 5 รายแต่หากประชาชนต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วน 1422

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100

-รพ.บีเอ็นเอช ยืนยันบุคลากรทางการแพทย์ 4 รายติดโควิดจริงขณะนี้ทั้งหมดอยู่ในการดูแลของรพ.ในส่วนพิเศษแยกเฉพาะ และอยู่ภายใต้การควบคุมของสธ.ทุกขั้นตอนส่วนเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงทุกคนขณะนี้เข้าระบบกักตัวตามมาตรฐานแล้วรวมทั้งทุกพื้นที่ในรพ.ได้รับการดูแลให้ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

### 3.หน้ากานอนามัยปรับราคาสูงขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : ช่อง3

-หลังจากที่มีข่าวการติดเชื้อ พบว่าหน้ากานอนามัยปรับราคาสูงขึ้น ตลาดในสธ.เคยราคากองละ 30 บาท เพิ่มเป็น60 บาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-รายงานข่าวจากก.พาณิชย์ ระบุว่า มีประชาชนจำนวนมากร้องเรียนร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาหน้ากานอนามัยขาดทุนก็ยก เสื่อเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ออกจับกุมทั่วประเทศ หากร้านใดขายเกิน 2.50 บาทต่อชิ้นจะจับกุมดำเนินคดีทันที โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

### 4.คำชะโนดไม่รับนักท่องเที่ยวจากเชียงใหม่เชียงราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-เพจศูนย์อำนวยการคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โพสต์ว่า ไม่รับนักท่องเที่ยวที่มาจากเชียงรายและเชียงใหม่ จนถึงวันที่ 14 ธ.ค.2563 ทำให้ถูกโจมตีอย่างหนัก ล่าสุด ได้โพสต์ขอโทษและให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้ตามปกติ

### 5.ความคืบหน้าด้านวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ,เดลินิวส์) เว็บไซต์ (sanook,thebangkokinsight)

-บริษัทเวชภัณฑ์ซิโนแวค ของจีน เปิดเผยข้อมูลการทดสอบวัคซีนเบื้องต้นในอินโดนีเซีย พบว่ามีประสิทธิภาพสูงถึง 97% เก็บรักษาได้ในอุณหภูมิช่องฟรีซตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส แต่อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมจากการทดสอบในบราซิล ขณะที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับเอมิเรตส์ที่ร่วมโครงการทดสอบวัคซีนให้บริษัทซิโนฟาร์ม ประเทศจีน พบว่ามีประสิทธิภาพ 86%

ด้านบริษัทแอสตราเซนเนกาของอังกฤษ ร่วมกับม.ออกซฟอร์ด เป็นผู้ผลิตวัคซีนรายแรกที่ได้ตีพิมพ์รายงานการทดลองวิจัยขั้นสุดท้ายในวารสาร

## ประเด็นข่าว

การแพทย์เดอะแลนเซต ยืนยันว่าวัคซีนทำงานได้ผลเฉลี่ย 70%และไม่มีอาสาสมัครป่วยภายใน 21 วันหลังได้รับวัคซีนขณะที่หลายฝ่ายสนใจการเปิดตัววัคซีนของบริษัท ไฟเซอร์สหรัฐฯ และไบโอเอ็นเทค เยอรมนี ซึ่งอังกฤษเป็นประเทศแรกที่เริ่มฉีดให้กับผู้สูงอายุเกิน 80 ปี เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์และสังคมสงเคราะห์ที่เป็นกลุ่มกลุ่มต้น ๆ โดย FDA แถลงว่า การทดลองวัคซีนของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค พบว่าไม่มีข้อมูลที่ต้องวิตกกังวลด้านความปลอดภัย เป็นการส่งสัญญาณว่าจะได้รับการอนุมัติเพื่อใช้ฉุกเฉินได้ และคาดว่าจะอนุมัติการวัคซีนของบริษัทยาโมเดอร์นาสหรัฐฯ ด้วย

### 6.ไวรัสกลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ธรรมชาติเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ตลอดเวลา แต่ที่ต้องสนใจคือกระจายเร็วขึ้น รุนแรงมากขึ้น ตายมากขึ้น และวัคซีนป้องกันได้น้อยลงหรือไม่ที่ผ่านมาจากข้อมูลพบว่าสายพันธุ์ในปัจจุบันที่ระบาดทั่วโลก ต่างจากสายพันธุ์ที่ระบาดครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ปัจจุบันเป็นสายพันธุ์จู่โจมกว่า 80% ซึ่งเมื่อติดเชื้อในเซลล์มนุษย์ จะสร้างไวรัสลูกออกมาเพิ่มขึ้น แพร่ระบาดมากขึ้น แต่ความรุนแรงของโรคลดลง อัตราตาย 2% ทั่วโลก ส่วนประเทศไทย ยังมีผู้ที่รักษาในรพ. 158 ราย เกือบทั้งหมดมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ ยกเว้นชาย อายุ 70 ปี อ.แม่สอด จ.ตากที่มีอาการหนัก

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ,แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ,ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (Nationtv, kaohoon,เดลินิวส์,ไทยรัฐ,บ้านเมือง, แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย,ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก,77ข่าวเด็ด, sanook,posttoday, xinhua, thai, Infoquest, js.100, bangkokbiznews, newtv, positioningmag)

-**สหรัฐฯ** ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด19 ให้กับชาวอเมริกัน 100 ล้านคน ภายใน 100 วันแรกของการเป็นรัฐบาล ขณะที่ศูนย์การแพทย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังเผชิญปัญหาผู้ป่วยโควิด19 ล้นรพ. ต้องใช้พื้นที่บริเวณห้องโถงรองรับผู้ป่วย

-**สเปน** สิงโต 4 ตัว ในสวนสัตว์สเปนติดโควิด คาดติดจากเจ้าหน้าที่

-**อังกฤษ** เริ่มแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ประชาชนในวงกว้างพร้อมเตือนคนที่เคยมีประวัติป่วยด้วยโรคภูมิแพ้รุนแรงอย่าเพิ่งรับวัคซีนของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคหลังมีเจ้าหน้าที่ 2 คนมีผลข้างเคียงในวันแรกที่ฉีดวัคซีน

-**รัสเซีย** นายกเทศมนตรีกรุงมอสโก เผยประชาชนจากกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงราว 2,000 คน เข้ารับวัคซีนโควิด 19 แล้ว

-**สหรัฐฯ** หารือกับอเมิเรตส์สธ.แถลงขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จากซิโนฟาร์มของจีน หลังผลการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกระยะที่สาม พบว่ามีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ86%

-**อิสราเอล** จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ล็อตแรกจากไฟเซอร์อิงก์ ของสหรัฐฯ ในวันนี้

-**อินโดนีเซีย** ผู้ติดเชื้อรายใหม่6,058 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 592,900 ราย สูงที่สุดในอาเซียน

-**สิงคโปร์** พบคนติดเชื้อบนเรือสำราญ 1 ราย เร่งกักตัวผู้โดยสารกว่า 2 พันคน

-**เมียนมา** พบผู้ป่วยรายใหม่ 1,308 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 101,739 ราย สูงเป็นอันดับ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

-**กัมพูชา** รัฐบาลระดมทุนจากผู้บริจาคในประเทศกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากประกาศจัดซื้อและจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ให้ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้เพียงหนึ่งวัน

-**บรูไน** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นชายวัย 39 ปี เดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย ผู้ติดเชื้อสะสม 152 ราย

-**จีน** ตรวจหาเชื้อโควิด19 ในประชาชนกว่า 250,000 คนหลังพบผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มก้อนใหม่ในเมืองเฉิงตูทางตอนใต้ของจีน

-**ฟิลิปปินส์** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 1,387 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 444,164 ราย รัฐบาลได้เตือนให้หลีกเลี่ยงการรวมตัวจำนวนมาก ตลอดจนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกสู่พื้นที่สาธารณะ

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 68,561,810ราย เสียชีวิต 1,562,895ราย รักษาหายแล้ว 47,458,243ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อสูงสุด 15,591,709 ราย ตามด้วยอินเดีย 9,735,975 รายบราซิล 6,675,915 รายรัสเซีย 2,515,009 รายฝรั่งเศส 2,309,621 ราย ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 151 ของโลก

### บรรจุข้าราชการรุ่นโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ.กล่าวถึงการบรรจุข้าราชการกลุ่มปฏิบัติงานโควิด 24 สายงาน จำนวน 38,105 อัตรา ซึ่งแบ่งการบรรจุเป็น 3 ระยะว่า ระยะที่ 1 ได้รับการจัดสรร 25,051 อัตรา บรรจุแล้ว 23,224 อัตรา ระยะที่ 2 ได้รับการจัดสรร5,616 อัตรา บรรจุแล้ว 4,518 อัตรา และระยะที่ 3 ได้รับการจัดสรร 7,438 อัตรา บรรจุแล้ว 6,696 อัตรา รวมจัดสรร 38,105 อัตรา บรรจุแล้ว 34,388 อัตราโดยระยะที่ 3 เริ่มทยอยบรรจุเมื่อ 25 พ.ย. 2563 ขณะนี้มีอัตราว่างตั้งใหม่คงเหลือ 1,696 อัตรา และอัตราที่อยู่ระหว่าง ก.พ.พิจารณาอีก 1,229 อัตราสำหรับกลุ่มที่นอกเหนือ 24 สายงาน ก.พ.มีหนังสือตอบกลับมาให้สธ.หาตำแหน่งว่างมาดูแลแต่วิธีการบรรจุจะไม่เหมือนกับมติครม. ต้องรอ ก.พ.พิจารณาว่าจะใช้วิธีพิเศษได้หรือไม่

### กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ,มติชน,สยามรัฐ,โพสต์ทูเดย์,แนวหน้า,newtv.)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ.ลงนามในประกาศสธ. เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 มีสาระสำคัญคือ การประกาศให้เส้นใย เปลือก กิ่ง ก้าน ราก และใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย ไม่เป็นยาเสพติด แต่ต้องเป็นผลผลิตที่ได้จากต้นกัญชาที่ได้รับอนุญาตปลูกอย่าง



## ประเด็นข่าว

ถูกต้องตามกฎหมายจากคกก.ควบคุมยาเสพติด เป็นการปลดล็อกส่วนต่างๆของกัญชาออกจากยาเสพติดเหลือเพียงดอกกับเมล็ดเท่านั้นที่ยังกำหนดให้เป็นยาเสพติด เนื่องจากมีสาร THCเกินกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนดของสหประชาชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการผ่อนปรนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของกัญชาได้มากขึ้น ซึ่งก่อนที่จะมีประกาศฉบับนี้ ผู้ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาทางการแพทย์ เมื่อตัดดอกมาทำยาแล้ว ส่วนที่เหลือต้องเผาทำลาย แต่จากนี้ไปสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

**สื่อแนะนำ** : เว็บไซต์คมชัดลึก,แนวหน้า

-บอริศ สปสข. เห็นชอบหลักการกรณีใช้น้ำมันกัญชาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง พาร์กินสัน และไมเกรน และสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยโรคลมชัก และมะเร็งระยะสุดท้ายวงเงิน 58.3 ล้านบาท จะนำเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาหลักแห่งชาติต่อไป

### อย.เตรียมเผยแพร่ประกาศปลดล็อกกัญชา-กัญชง

**สื่อแนะนำ** : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการอย. กล่าวถึงกรณีสหประชาชาติปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชีสารเสพติดร้ายแรง ว่า WHO ได้เสนอปรับเปลี่ยนการควบคุมกัญชาและสารที่เกี่ยวข้องกับกัญชา 6 ประเด็น ซึ่งการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบ 1 ประเด็น คือ การถอดกัญชา ซึ่งหมายถึงช่อดอกและยางกัญชา ออกจากรายชื่อสารควบคุมในระดับสูงสุดของอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 แต่ยังคงอยู่ในรายชื่อสารควบคุมที่อนุญาตให้ใช้ทางการแพทย์ ส่วนข้อเสนออีก 5 ประเด็นยังไม่ผ่านความเห็นชอบการลดระดับการควบคุมกัญชาและยางกัญชาในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้มากขึ้น แต่การผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก และครอบครองกัญชายังคงต้องมีใบอนุญาตและใช้ตามคำสั่งแพทย์ ไม่ใช้การถอดกัญชาออกจากอนุสัญญาฯ แต่อย่างใด และไม่มีผลต่อการควบคุมกัญชาของไทย เนื่องจากกฎหมายไทยอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อยู่แล้ว

### สธ.เฝ้าระวังการใช้ยาเสพติด

**สื่อแนะนำ** : นสพ.(มติชน,ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ThaiPBS, naiontv, thebangkokinsight, newtv.)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในของกลางน้ำกระท่อม พบมีการใช้ร่วมกับยาเค ซึ่งเป็นการตรวจพบการใช้ยาเสพติดร่วมกันรูปแบบใหม่ โดยปัจจุบันพบว่ามีกรณีนำพืชกระท่อมมาต้มเป็นน้ำผสมกับสารอื่นๆ ซึ่งรู้จักในชื่อสี่คูณร้อย ส่วนใหญ่พบใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เช่น ยาแก้แพ้ เช่น ไดเฟนไฮดรามีน และคลอร์เฟนิรามีนทำให้ง่วงซึม ยาแก้ปวด เช่น ทรามาดอลทำให้เกิดอาการหลอน หรือ วัตถุประสงค์ เช่น อัลปราโซแลม และโคลนาซีแพม จะออกฤทธิ์ทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายในระยะยาว

### สารพิษในผักผลไม้

**สื่อแนะนำ** : นสพ.ข่าวสด,เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการอย. กล่าวถึงถึงกรณีThai-Pan สุ่มตรวจพบผักผลไม้มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างหลายชนิด ว่า การกำกับดูแลความปลอดภัยของผักผลไม้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สธ.ทำร่วมกับหลายหน่วยงานเป็นเครือข่าย รวมทั้ง Thai-pan ด้วย โดย ก.เกษตรฯ ดูแลต้นน้ำ เรื่องการปลูก ส่วน สธ. ดูแลปลายน้ำคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะที่โรคภัยและบรรจ่วย.กำหนดให้ติดฉลากเพื่อตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตหรือแหล่งปลูกได้ นอกจากนี้ ยังตรวจสอบและเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ทั้งกลุ่มนำเข้าที่ด่านอาหารและยา 52 แห่งทั่วประเทศ ที่โรคภัยและบรรจ่วย. และผักผลไม้ที่จำหน่ายในตลาดทั่วประเทศ โดยส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขณะที่กรมอนามัยตรวจคุณภาพของผักผลไม้ที่จะมาเป็นวัตถุดิบของร้านอาหาร ภัตตาคารต่างๆ รวมถึงรพ.ในสังกัด สธ. ได้พยายามให้ข้อมูลความรู้ประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายผักผลไม้ที่ปลอดภัย สารพิษ นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารให้ผู้ป่วย จากการตรวจวิเคราะห์ผักและผลไม้ในปี 2563 สารพิษตกค้างยังคงผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากกว่า 70-80%สำหรับผักผลไม้ที่พบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน จัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ตามประกาศสธ. มีโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท กรณีสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) หากผักผลไม้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท และติดตามตรวจสอบไปถึงแหล่งผลิตเพื่อให้ปรับปรุงการปลูก นอกจากนี้ยังมีมาตรการที่ด่านนำเข้าอาหารและยา โดยจัดทำประวัติสินค้าที่มีสารพิษตกค้างไว้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ หากส่งเข้ามาจะอายัดและส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ หากเกินค่ามาตรฐานจะทำลายหรือส่งกลับประเทศต้นทาง

### วิธีทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด

**สื่อแนะนำ** : เว็บไซต์ nationtv, Chiangmainews, thailandplus

-กรมอนามัย แนะนำวิธีทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด ก่อนเข้าบ้านต้องตรวจระบบไฟฟ้า เปิดประตู หน้าต่างทิ้งไว้ให้อากาศถ่ายเท สวมหน้ากาก ถุงมือยาง และรองเท้าบูท ตรวจสอบความแข็งแรงของบ้าน ส่วนเครื่องใช้ เครื่องเรือน เครื่องนอน และเฟอร์นิเจอร์ ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยการนำไปตากแดด หลังทำความสะอาดควรอาบน้ำทันที

### โรคไข้หวัดใหญ่

**สื่อแนะนำ** : เว็บไซต์ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ,newtv,bluechipthai,thailandplus

-กรมควบคุมโรค แนะนำนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปในพื้นที่อากาศหนาวเย็น ดูแลรักษาสุขภาพ เพราะอาจเสี่ยงป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งจะมีอาการคล้ายไข้หวัด แต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดศีรษะ อ่อนเพลีย สามารถหายเองได้ใน 5-7 วัน หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชม.หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรค

### บัตรทองรักษาโรคมะเร็งทุกที่

**สื่อแนะนำ** : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ประชาไท ,สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)

## ประเด็นข่าว

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ "โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" ระหว่างกรมการแพทย์เครือข่ายรพ.กลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และสปสข. ในการร่วมกันพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งให้ไปรับบริการได้ทุกที่ที่มีความพร้อมเริ่ม 1 ม.ค. 2564 เป็น 1 ใน 4 บริการยกระดับบัตรทอง เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลวงเงิน 1,453 ล้านบาท

### สิทธิประโยชน์บัตรทอง

**สื่อนำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า,ไทยโพสต์,ประชาไท,กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, สำนักข่าวอิศรา, acnews, newtv, nationtv.)

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสปสข.เปิดเผยว่า บอร์ดสปสข.มีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทองอีก 6 รายการ ได้แก่ 1.การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะท้าย2.การตรวจยีน HLA-B\* 5801 ก่อนให้ยา Allopurinol ในผู้ป่วยโรคเกาต์รายใหม่ 3.รายการอุปกรณ์ Extracorporeal Membrane Oxygenator (ECMO)ในการรักษาภาวะหัวใจและหรือปอดล้มเหลวเฉียบพลัน4.การคัดกรองและวินิจฉัยยีนโรคด้วยการตรวจเอกซเรย์ปอดในทุกกลุ่มเสี่ยง และการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Molecular assay 5.การตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงและ 6.รายการอุปกรณ์ประสาทรูเทียมชนิด Rechargeable สำหรับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่มีระดับการได้ยิน 90 dB ขึ้นไป และไม่เคยฝึกภาษามือ

**สื่อนำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-นายธนพล ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตฯ กล่าวว่า ได้รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายที่ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 บาท และจัดส่งให้ สปสข.เพื่อผลักดันสิทธิประโยชน์ขณะนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ แล้ว กำลังจะเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ด สปสข. หลักการคือผู้ป่วยต้องไม่ร่วมจ่ายอีกต่อไป และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อหน่วยบริการ ทั้งนี้ เชื่อว่าถ้าค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นทำให้หน่วยบริการสามารถอยู่ได้ เชื่อว่ารพ.จะจัดบริการให้อยู่แล้ว ขณะเดียวกัน สปสข. ต้องบูรณาการกับสธ. เพื่อหาทางออกให้คนไข้เข้าถึงบริการได้ทั่วประเทศ โดย สธ.ต้องจัดบริการให้ได้อย่างน้อยจังหวัดละ 1-2 แห่ง

### การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

**สื่อนำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นวดไทย สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นวดไทย สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์แผนไทยอาทิ นวดไทย การอบ การประคบ สปาเพื่อสุขภาพ น้ำพุร้อน การใช้สมุนไพรไทยที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

### อปท.ปลอดบุหรี่

**สื่อนำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, คมชัดลึก,โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ,nationtv.

-นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงนาม MOUร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนอปท.ปลอดบุหรี่ทั่วประเทศโดยมีแนวทางควบคุมการบริโภคยาสูบใน 5 ด้าน ได้แก่ สร้างนโยบาย ตั้งแต่ระดับเทศบาลไปจนถึงธรรมนูญสุขภาพตำบล, สร้างสิ่งแวดล้อม ดัดสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้อัปเดตการสูบบุหรี่ และเฝ้าระวังไม่ให้มีการทำผิดกฎหมาย, สร้างความเข้มแข็งในชุมชน แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบงานเรื่องยาสูบในพื้นที่ มีแผนกิจกรรมของชุมชนเพื่อทำกิจกรรมควบคุมยาสูบอย่างต่อเนื่อง, สร้างทักษะส่วนบุคคล เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เช่น การสื่อสารพิษภัยยาสูบ การช่วยเลิกบุหรี่ และสร้างระบบบริการสุขภาพ ปรับปรุงระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่ให้เหมาะสมกับพื้นที่เป็นต้น

### เตือนดื่มเหล้าแก้หนาว

**สื่อนำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ เผยว่าในช่วงฤดูหนาวจะพบว่าชาวบ้านบางส่วนยังมีความเข้าใจผิดว่าการดื่มสุราจะคลายหนาวได้ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะการดื่มสุราอาจจะเกิดภาวะช็อกกลับขึ้น เนื่องจากร่างกายปรับสภาพไม่ทัน ส่วนการผิงไฟเพื่อคลายความหนาวให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากถูกสะเก็ดไฟกระเด็นใส่ตามร่างกาย และหมั่นเสิร์ฟผ้าด้วย

สำนักงานนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>

f fanmoph

🐦 pr\_moph

📺 healthmoph

📺 moph\_channel

